

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

รูปแบบที่ ๑



รูปโลโลหะ พินสีขาว ขอบโลสีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงที่มาจากข้าราชการประจำ กรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมือง การปกครอง การบริหาร หรือผู้มีอุปการคุณยิ่ง และบุคคลที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีมติอนุมัติ มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีมติอนุมัติ มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปแบบที่ ๒



รูปโลหะ พื้นสีทอง ขอบโล่สีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองประธานสภาท้องถิ่นของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๓



รูปโลหะ พื้นสีเงิน ขอบโล่สีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของ สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ ๔ – ๖ มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๔



รูปโลหะ พื้นสีน้ำเงิน ขอบโล่สีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นข้าราชการประจำระดับผู้บริหารของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิถยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๕



รูปโลหะ พื้นสีแดง ขอบโล่สีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารงานช่างที่มาจากข้าราชการประจำระดับผู้บริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานช่างของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิถยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๖



รูปโลหะ พื้นสีฟ้า ขอบโลหะทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารงานคลังที่มาจากข้าราชการประจำระดับผู้บริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานคลังของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๗



รูปโลหะ พื้นสีเขียว ขอบโลหะทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขที่มาจากข้าราชการประจำระดับผู้บริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๘



รูปโลโก้ พื้นสีเหลือง ขอบโลโก้ทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักบริหารการศึกษาที่มาจากข้าราชการประจำระดับผู้บริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๙



รูปโลโก้ พื้นสีม่วง ขอบโลโก้ทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่มาจากข้าราชการประจำของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบที่ ๑๐



รูปโลหะ พื้นสีส้ม ขอบโล่สีทอง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของนักบริหารงานทั่วไปที่มาจากข้าราชการประจำระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น